

Weekly Highlights ระหว่างวันที่: 19 - 23 มีนาคม 2561

Market View

Upside ยังจำกัด แม้สถาบัน
ผลักดันดัชนี

Weekly Consensus View

Sideways



สถาบันซื้อ แม้ภายนอกยังกดดัน: มองนักลงทุนกลุ่มสถาบันยังผลักดันดัชนีต่อไปได้ แต่ต้องติดตามสถานะซื้อสุทธิกลุ่มบัญชี บล. ที่อาจสร้างความผันผวนในช่วงที่ยังขาดปัจจัยแรงใหม่ และปัจจัยภายนอกกดดัน มองสัปดาห์นี้ผันผวนระหว่าง 1785-1840 จุด

คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย: คาดผลประชุมเฟด 20-21 มี.ค. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.5-1.75% แต่มองส่งผลจำกัด เนื่องจากอยู่ในคาดการณ์ของตลาดแล้ว โดยมีโอกาสปรับขึ้นที่ 96.4%

ติดตามประเด็นการค้าสหรัฐอย่างใกล้ชิด: ติดตามการตอบโต้ของประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ กระแสข่าวเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมาน่าจะกดดัน Sentiment ในระยะสั้นได้จึงมอง Upside จำกัด



• S50H18 Sidewaysอิงทางบวกขึ้นในกรอบ 1,179 -1,210 จุด แม้ประเด็นสงครามการค้าสหรัฐยังคงยกรบควบพร้อมกันกับราคาน้ำมันเริ่มแกว่งตัวออกข้างทำให้ขาดแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน แต่ต่างชาติมีท่าทีชะลอแรงขายในหุ้นไทยลงและหากไม่มีสัญญาณเร่งขึ้นดอกเบี้ยจากเฟดมากกว่าคาดมีโอกาสนั้นให้ดัชนีแกว่งบวกได้

SET50 Futures



• ราคาทองคำผันผวนล้นผลประชุมเฟด กรอบ 1,300-1,340 เหรียญ ตอบรับความกังวลสงครามการค้าสหรัฐไปค่อนข้างมาก ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐประกาศสัปดาห์หน้ามีน้อย แต่นักลงทุนจับตาการประชุมเฟด รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐกันต่อ คาดอาจผันผวนมากขึ้น

Gold Futures



• USDM18 ดอลลาร์ริบาวด์สลับบ้าง ในกรอบทางลง 30.94-31.38 บาท แรงกดดันจากกังวลสงครามการค้าสหรัฐและโกลด์แมนแซคส์ คาดดอลลาร์อ่อนค่าต่อจากประเทศต่างๆ จะขยายตัวทางเศรษฐกิจดีกว่าสหรัฐ และแรงเข้าซื้อบอนด์ไทยยังเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแรงขายหุ้นชะลอลงหนุนบาท

USD Futures



Technical View

มองขึ้นเป็นหลัก แต่ให้รับตบถ่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนียังอยู่ในช่วงของการพักตัว แต่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากตัวกราฟแท่งเทียนที่สามารถยก High ยก Low ขึ้นมาได้ ทำให้คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นในทางบวก แม้อาจมีความผันผวนเกิดขึ้นในกราฟรายวันบ้าง ก็น่าจะเป็นเพียงการปรับฐานย่อยตามปกติ ให้ถือเอาการย่อตัวลงในระหว่างวันนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้ โดยมองแนวรับที่ 1790 จุด แนวต้าน 1835 จุด

ทีมกลยุทธ์ 02-635-1700 ต่อ 486